

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.ค. 2567

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา กำกับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา อันเนื่องมาจากเจตนาารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธาน กรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด



ที่ ศธ ๐๔๒๒๙/๗ ๕๙๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code เอกสารประกอบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา อันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยวิสิทธิ์)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารการมัธยมศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๔๑

หรือดาวนโหลดจากลิงก์สำรอง

- [คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน](#)
- [กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน